



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

โดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง

.....



เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน นำโดย นายอนันต์ กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน อนุกรรมการ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้

๑) โรงเรียนวุฒินันท์ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยนางวรวิรัช ทรัพย์ไพฑูริย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวุฒินันท์ นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนโดยสรุปได้ว่าโรงเรียนวุฒินันท์ได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งในส่วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาในการรับประทานอาหารกลางวันทางโรงเรียนจะจัดสรรแบบเหลื่อมเวลาโดยให้เด็กระดับชั้นอนุบาลลงมารับประทานก่อนเด็กประถมศึกษาส่วนการเก็บเงินค่าอาหารกลางวันทางโรงเรียนจะเก็บแต่เฉพาะนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน ๒,๘๐๐ บาท ต่อเทอม ส่วนระดับประถมศึกษาทางโรงเรียนจะขายอาหารให้กับเด็กนักเรียนในราคาจานละ ๑๕ บาท เท่านั้น ซึ่งถ้าเด็กนักเรียนรับประทานไม่อิ่มก็สามารถขอเพิ่มอีกได้





๒) โรงเรียนบ้านมาตาพุด ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายอุตร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยที่ประชุมได้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน



๓) โรงเรียนอนุบาลรักภาษา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้รับการต้อนรับจาก นายสุรินทร์ เปาอินทร์ สมาชิกสภาจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น นางสุนิสา สก๊อต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้รับชมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากนั้น คณะอนุกรรมการได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้บริหารระดับจังหวัด เพื่อนำข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้มาจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

